

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567

สรุปพิเศษ : ‘กันไว้ดีกว่าแก้’ ฝ่ามาตรการเชิงรุก รับมือเอลนีโญ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทช.) ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพภูมิอากาศ พบว่าในปี 2567 ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งจะทำให้ฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และอาจจะเกิดภาวะความแห้งแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนของประเทศล่าสุด สถานการณ์น้ำต้นทุนในแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาด

กลางหลังผ่านปีใหม่มาได้ 10 วัน มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็นปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 33,876 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65% ของปริมาณน้ำที่ใช้การได้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีความเป็นห่วงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้ สทช.บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูแล้งภายใต้เงื่อนไขที่ประเทศไทยอยู่ในสภาวะเอลนีโญให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งให้บูรณาการทำงานในเชิงรุก และดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูแล้งทั้ง 9 มาตรการอย่างเคร่งครัด และให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว พร้อมทั้งได้เน้นย้ำว่าน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคจะต้องเพียงพอตลอดทั้งปี



ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทช. กล่าวว่า สทช.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำทำงานในเชิงรุกในการรับมือภัยแล้งจากสภาวะเอลนีโญ โดยยึดหลัก “กันไว้ดีกว่าแก้” ซึ่งได้มีการประเมินสถานการณ์ คาดการณ์และชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนในการลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนป้องกันการขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ โดยให้ดำเนินการเป็นรายภาค เนื่องจากแต่ละภาคนั้นมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้วางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว

ทั้งนี้ สทช.ได้ติดตามการดำเนินงานตาม 9 มาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/67 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น มาตรการที่ 1 เผื่อระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ล่าสุดจากการติดตามพบว่าได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้ว 431 เครื่อง เครื่องจักรกลอื่นๆ อีก 137 หน่วย และรถบรรทุกน้ำ 36 คัน มาตรการที่ 2 ปฏิบัติการเติมน้ำ มีแผนเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 507 แห่ง และเตรียมขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงในเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2567 มาตรการที่ 3 กำหนดแผน

จัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ล่าสุด ได้จัดสรรน้ำจากอ่างฯขนาดใหญ่ไปแล้ว 5,652 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 36% ของแผน ส่วนการปลูกพืชฤดูแล้ง ปลูกไปแล้ว 8.81 ล้านไร่ คิดเป็น 83% ของแผน และยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มาตรการที่ 4 บริหารจัดการน้ำ ขณะนี้คณะกรรมการลุ่มน้ำได้จัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรน้ำเป็นไปตาม 9 กิจกรรม มาตรการที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ขณะนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดแล้ว 3,730 ไร่ 552 คริว เรือเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่นำร่อง 15 ไร่ 2 คริว เรือ มาตรการที่ 6 เผ่าระวังและแก้ไขคุณภาพน้ำ จากการตรวจสอบ

ล่าสุดทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มาตรการที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน/องค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ มาตรการที่ 8 สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และมาตรการที่ 9 ติดตามและประเมินผล ได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำทุกวัน พร้อมทั้งได้ตรวจติดตามพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

“กันไว้ดีกว่าแก้” การบูรณาการงานในเชิงรุกของ สททช.และหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้องในปี นี้ น่าจะการันตีได้ว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำจากสภาวะเอลนีโญจะบรรเทาลงอย่างแน่นอน

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : เตือนเพจปลอมแอบอ้างขายปุ๋ย



ทุกวันนี้ มีจฉาชีพมีมาในหลายรูปแบบ ที่ฮอตฮิตที่สุดมีมาหลายปีติดๆ และโดนกันถ้านหน้าคือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ส่วนใหญ่พึ่งรากลึกในประเทศเพื่อนบ้าน ลามมาถึงหนังสือทวงหนี้ปลอม ที่แอบอ้าง หากไม่ชำระหนี้ตามที่ระบุ จะมีหมายศาล ส่งไปถึงบ้าน

นอกจากนั้น ที่แสบที่สุด ทำเอา เตื่อร้อนกันไปทั่ว ทั้งผู้ประกอบการและ ประชาชนที่หลงเชื่อ ก็คือเพจปลอมที่

หลอกวางให้ซื้อสินค้า แต่ไม่จัดส่งสินค้าให้ โดนกันมาแล้วทั้งบริษัทใหญ่บริษัทเล็ก แม้แต่นักชื้อออนไลน์มือโปร ที่ว่าแน่ๆ ก็โดนกันมานักต่อนัก

ล่าสุด ปุ๋ยตรากระต่ายของบริษัท เจียไต๋ ฝากเตือน มีมีจฉาชีพแอบอ้างชื่อและตราสัญลักษณ์ ปุ๋ยตรากระต่าย เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าปุ๋ยตรากระต่ายราคาโรงงาน พร้อมเผยแพร่ โปรโมชันพิเศษต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีจฉาชีพได้ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กสร้างเพจปลอม

แอบอ้างเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของบริษัท หลอกหลวงให้ประชาชนชำระเงินค่าสินค้าโดยไม่จัดส่งสินค้า

กรณีนี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแอบอ้างดังกล่าว และบริษัทไม่มีนโยบายจำหน่ายสินค้าปุ๋ยตรากระท้าย รวมถึงการเรียกเก็บเงินจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าปุ๋ยตรากระท้ายตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 ซึ่งกำหนดให้การจำหน่ายปุ๋ยเคมี ต้องดำเนินการผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ที่มีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทมีเฟซบุ๊กทางการเพียงเพจเดียว ภายใต้ชื่อ “เจียไต๋ Chia Tai” [https://www.facebook.com/ Chiatai.group.official](https://www.facebook.com/Chiatai.group.official) และสินค้าปุ๋ยตรากระท้ายมีเฟซบุ๊กทางการเพียงเพจเดียว ภายใต้ชื่อ “ปุ๋ยตรากระท้าย” <https://www.facebook.com/puitrakraTai>

ทั้งนี้ ขอความกรุณาประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อมีจฉาชีพในกรณีดังกล่าว หากพบเห็นการจัดจำหน่ายปุ๋ยตรากระท้ายในราคาโรงงานหรือในราคาที่ต่ำกว่าตลาด การเรียกเก็บเงินค่าสินค้าทางออนไลน์ หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัท โทร. 0-2491-7902